

## Ai cũng cần có một người cha

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Kim Tiến

Th&#7913; Hai, 12 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2011 18:18

---

Người cha cũng có những nỗi lo toan và đau đớn giống như người mẹ vậy.



Hình: photos.com

Trong thời vắng, âm nhạc cũng như hơi thở và điều kỳ diệu, người ta hay viết, vẽ, ca tụng và người mẹ.

Một hình tượng đẹp, quý, yêu kiều và nhất là lòng hy sinh, sẵn sàng để nhường bước, dẫu dài, và những giọt nước mắt. Người mẹ như đóa hoa ngày đêm như khói sương mang theo những toa tàu ngừng trú ở các mẹ.

## Ai cũng có một người cha

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Kim Tiến  
Th&#7913; Hai, 12 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2011 18:18

---

Còn người cha thì sao? Hình như người cha rất ít được nhắc đến trong những lời hình ảnh thu thập.

Vì sao? Phải chăng những giọt nước mắt của người cha chỉ bị t ch y người c vào trong.

Phải chăng lòng hy sinh của người cha chỉ là sự cảm ứng trong quy định và những mong muốn của cõi bu n phi n nên thế vẫn không được thành những viên đá và h i ho không được màu cũng như âm nhạc không được âm vực để cho mang những buồn, th ng, giận, hận của người cha từ trong sâu th m tâm hồn!

Trái tim của người cha cũng đã đập liên hồi khi nhìn con b nh, khi nghe tin con thất bại, khi nhìn vết đau m.

Người cha cũng có những nỗi lo toan và đau đớn giống như người mẹ vậy. Thế nên sự tôi tớ không dám so sánh. Tôi nhìn thấy được, niềm vui, dù có khác nhau nhưng tất cả đều dành cho con. Với người cha, một bên ngoài cõi ng cõi, bên trong là sự yêu thương của người mẹ.

Và với người mẹ, một bên ngoài yêu thương, bên trong là sự cõi ng cõi của người cha.

Người ta thường nói “Đến sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người đàn bà”. Lập luận như thế không ngoa chút nào.

Những hãy công bằng mà nói, không có người cha căn nhà như không có mái che, mà sự d t, c t kẻo sự m c meo nên người ta cũng thường như n như “Con không cha như nhà không nóc”. Những cánh tay vững chắc của người cha còn thì tất bị t đ ng nào để ôm kín niềm tin, c c m và lòng tự hào của những đứa con!

Không phải ngẫu nhiên mà sự sống của con có đôi. Dù thế, một gia đình có đôi vẫn chưa thể áp đ , nên những đứa con lớn lên từ ra đời và không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi gia đình là tổ m.

Thieu một trong hai, cái gì không còn m n a. B p v n đ mà căn nhà l nh tanh, buồn bã và âu s u.

## Ai cũng có một người cha

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Kim Tiến

Th&#7913; Hai, 12 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2011 18:18

---

Nhĩ cô đĩn sĩ nhĩ nhĩ ng đĩm mĩy che trũm thĩn phĩn. Thĩ t vĩ y, sĩ đĩ u dĩng, ỉn cĩ n cĩ a ngĩĩ i mĩ và sĩ cĩ ng rĩ n cĩ a ngĩĩ i cha cĩ n bĩ sung cho nhau, ỉng đĩ đĩu đĩ t nhau trong nhĩ ng lĩc phong ba bĩ tĩp gĩ a đĩĩ ng đĩ i.

Tĩi cĩ mĩ t kĩ niĩ m vĩ a buĩ n vĩ a rĩ t lĩ dĩ thĩĩ ng vĩ i cĩu ca dao “Cĩng cha nhĩ núi Thĩi Sĩn. Nghĩa mĩ nhĩ nĩĩ c trong nguĩ n chĩ y ra. Mĩ t lĩng thĩ mĩ kĩnh cha. Cho trĩ n chĩ hiĩ u mĩ i lĩ đĩ o con”.

Hĩnh nhĩ ai cũng thuĩ c mĩ y cĩu ca dao nĩy, nĩ nhĩ mĩ t bĩi hĩ c, mĩ t nhĩ c nhĩ vĩ đĩ o lĩm con. Nĩ mĩ c mĩ c đĩ n sĩ đĩ n nĩ i, khĩng cĩ n phĩ i lĩ tiĩ n sĩ, kĩ sĩ mĩ i hiĩ u đĩĩ c. Nĩ vun đĩ p tĩm hĩ n ta nhĩ nhĩng nhĩ ng sĩu đĩ m. Nĩ lĩ bĩi hĩ c đĩ u đĩ i cĩ a chũng ta!

Tĩi mang theo hai đĩ a con cĩ a bĩ chĩ khi tĩi vĩĩ t bĩn. Đĩ a lĩ n 8 tuĩ i, đĩ a nhĩ 7 tuĩ i. Lĩc bĩ y gĩ , ba hai chĩu cĩn ỉ trong trĩ i hĩ c tĩ p, đĩ i sĩ ng quĩ khĩ khĩn ỉn chĩ muĩ n tĩi gĩĩp đĩ. Chĩ gĩ lĩ i đĩ a con gĩi ỳt lĩc ỉ y mĩ i lĩn hai tuĩ i vĩ i chĩ.

ỉ trĩ i tĩ nĩ n Bataan, thuĩ c Philippines, chũng tĩi khĩng phĩ i đĩ lĩm. Chĩ hĩ c 4 thĩng vĩ ngĩn ngĩ, tĩ p quĩn và vĩn hoĩ cĩ a Mĩ rĩ i chĩ ngĩy cĩ danh sĩch lĩn đĩĩ ng đĩ đĩ nh cĩ.

Rĩ nh rĩ i, tĩi hay đĩ y thĩm tiĩ ng Viĩ t cho hai chĩu. Mĩ t hĩm tĩi đĩ c chĩnh tĩ cho đĩ a chĩu trai 7 tuĩ i viĩ t. Chĩu viĩ t cĩu “mĩ t lĩng thĩ mĩ kĩnh cha” khi đĩ c thĩn “mĩ t lĩn thĩi mĩ cĩn cha”. Tĩi khĩng nhĩ n đĩĩ c cĩĩ i nhĩ ng rĩng đĩ n lĩng vĩ tĩi khĩng muĩ n lĩm chĩu mĩ c cĩ rĩ i chĩu khĩng muĩ n hĩ c nĩ a. Tĩi đĩ c và gĩĩ i thĩch cho chĩu. Chĩu mĩ u mĩo “con viĩ t sĩi chĩ khĩng phĩ i ỳ con nhĩ vĩ y mĩ”...Rĩ i cĩ hai đĩ chĩu cũng cĩĩ i.

Gĩĩ đĩy, chĩu đĩ gĩ n 40 tuĩ i và đĩ cĩ gia đĩnh vĩ i hai trai mĩ t gĩi. Mĩ i khi cĩ đĩ p gĩ p nhau, tĩi hay nhĩ c đĩ n cĩu chuyĩ n nĩy vĩ i chĩu. Và hai đĩ chĩu lĩ i cũng cĩĩ i vĩ i nhau gĩĩn tan nhĩ thuĩ nĩo.

Nhĩ quĩ nhĩ ng ngĩy mĩ tĩi phĩ i đĩng vĩi lĩm ngĩĩĩ i mĩ, ngĩĩĩ i cha, mĩ t mĩnh, chĩn ỉĩ t, chĩn rĩo lĩ u lĩ c tĩ trĩ i tĩ nĩ n nĩy đĩ n trĩ i tĩ nĩ n kĩa mong đĩĩ c nhĩ n đĩ nh cĩ ỉ mĩ t nĩĩ c thĩ ba. Vĩ may mĩ n, chũng tĩi đĩ đĩ n đĩĩ c vũng đĩ t vĩ i nhĩ u cĩ hĩ i.

Tĩ gĩĩy phĩt đĩ t chĩn lĩn chĩĩ c thuyĩ n viĩ n xĩ và nhĩ u nĩm lĩm “single mom”, tĩi mĩ i nhĩ n ra rĩ ng trĩ ng trĩch nuĩi nĩ ng hai chĩu quĩ lĩ n mĩ đĩ khĩng lĩĩ ng trĩĩ c đĩĩ c. Tĩnh thĩ n và sĩ c lĩ c cĩ lĩc tĩĩ ng chĩ ng nhĩ cĩ n kĩĩ t trong tĩi. Nhĩ u lĩc tĩĩ ng tĩi đĩ quĩ ngĩ nĩ a đĩĩ ng!

## Ai cũng có một người cha

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Kim Tiến  
Th&#7913; Hai, 12 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2011 18:18

---

Chị còn vài tuần nữa là ngày ghi nhớ công ơn của cha, cuốn phim quá khò lòi và mang theo những kỉ niệm mà tôi đã từng quý trọng, mà tôi đã từng hành động như một người cha cách đây 30 năm.

Có lẽ chính vì thế, tôi hiểu được nỗi khổ sở mà tôi mình khi phải đương đầu với những khó khăn đời thường. Số công nhận của người cha, công việc tình thân liên tục chót, công việc thì vất vả cùng. Những lúc cháu buồn, những lúc cháu ngang ngạnh cứ tuối mủi lòng, những lúc cháu đi lạc đường, tôi lao đao, khổ sở, không biết phải làm gì, có đôi khi thấy mình bối rối, bối rối.

Trong tôi, lúc bấy giờ là những mong ước mà tôi phải vai đời khóc và đôi tay nhận chức để vì tôi dẫu, để được yên tôi, để điều đó tôi ra khỏi những khổ đau tâm hồn. Có lẽ chính vì thế, tôi luôn nghĩ rằng vai trò của người cha cũng rất quan trọng và công việc thì vất vả trong sự phát triển và hình thành tính cách của con cái như vai trò của người mẹ vậy. Và tôi luôn tin rằng, “đúng sau vì công làm tròn bổn phận mà tôi cách dẫu dàng của người mẹ luôn có bổn phận của người cha để đưa vào”.

Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy những người cha làm nghề a cho con cái, công con trên vai và thẫn thờ đi dạo quanh hồ, nhìn thấy hai cha con, một già một trẻ ngồi bên nhau với hai cái câu chuyện xuống mà tôi thấy trong lòng yên của một ngày êm ả, tôi bỗng nhiên biết rằng hai cháu không những hiểu tình mẹ mà hiểu luôn tình cha. Một mặt một mặt vô cùng liên tục!

Mỗi khi nghe người cha khuyên con “con trai mà, đừng khóc như con gái, mạnh mẽ lên”.

Mỗi khi nghe người cha khuyên con “khóc đi con, khóc cho nhều lòng, con gái mà”.

Trời ơi tình cho con gái những gì tốt nhất của mẹ, hãy yêu quý nó, hãy dùng nó” là lòng tôi chùng xuống.

Thật dẫu, số công việc của mẹ như của người cha giúp con leo lên những ngọn núi cao, giúp con vượt qua những con bão để của đời đời, giúp con trở thành những người hiểu ích cũng giống người mẹ vậy. Thế thì, hôm nay, buồn nhé, hãy nắm lấy tay cha mà thì thầm những điều đáng lý ra đã phải nói từ lâu rằng yêu mẹ hơn cha biết đời nào!

Ngày vinh danh cha sắp đến, tôi xin gửi lòng biết ơn đến với những người cha đã hết lòng vì con.

## Ai cũng cần có một người cha

Tên: Nguyễn Kim Tiến

Địa chỉ: Hải, 12 Tháng 9 Năm 2011 18:18

---

Vì tôi, người mẹ, dù có gì giang, thành đất đến mẹ y đi nhà, cũng cần có những người cha với đôi vai rộng và một trái tim lòng bao dung để tựa vào và tin tưởng.

Mái ấm gia đình luôn phải có đôi đũa những đứa con để mãi sống hạnh phúc trong vòng tay đùm bọc của cha mẹ.

Tôi xin chúc những bạn vẫn may mắn còn cha và tôi cũng xin chúc những ai vẫn may mắn còn có anh, cha của những đứa con bên cạnh! Những người không may chúng ta không còn cha hay anh bên cạnh, hãy nhớ về những người đi trước mà chúng ta đã có để cố gắng vì nhau trong một đoàn thể!

Ngày của Cha 2011